



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ โทร ๐ ๗๗๒๔ ๐๖๔๓

ที่ กษ ๐๘๑๘.๐๓/๖๓๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

ตามที่กรมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลด้านการพัฒนาความรู้ น้ำหนักร้อยละ ๕ และต้องมีการสรุปความรู้หรือผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ จำนวน ๒ ครั้ง และได้แนบความรู้หรือผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการประชุมวิชาการมาด้วย มีรายละเอียดดังนี้

๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ (LA๐๒๓) เป็นข้อมูลการฝึกอบรมออนไลน์ เฉพาะหลักสูตรของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอบรมวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ ถึง ๑๙.๓๐ น.
๒. การใช้ Microsoft Excel ในการบริหารจัดการข้อมูล (C๓๐) เป็นข้อมูลการฝึกอบรมออนไลน์ เฉพาะหลักสูตรของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อบรมวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ ถึง ๑๙.๓๐ น.
๓. ฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประมุข ถิ่นใหญ่)

นักสำรวจดินชำนาญการ

เรียน ผอ.สพข.๑๑

- เพื่อโปรดทราบ

(นางเจตณี บัวเขียน)

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ (LA๐๒) ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นข้อมูลการฝึกอบรมออนไลน์ เฉพาะหลักสูตรของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ ถึง ๑๙.๓๐ น.

ตามที่กรมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลด้านการพัฒนาความรู้ ข้าพเจ้าได้อบรมหลักสูตรเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เพื่อทราบลักษณะข้อมูลข่าวสารทางราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เอกสารทางประวัติศาสตร์ การจัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บทลงโทษและบทเฉพาะการของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่อไป

๒. การใช้ Microsoft Excel ในการบริหารจัดการข้อมูล (C๓๐) เป็นข้อมูลการฝึกอบรมออนไลน์ เฉพาะหลักสูตรของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อบรมวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ ถึง ๑๙.๓๐ น.

ตามที่กรมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลด้านการพัฒนาความรู้ ข้าพเจ้าได้อบรมหลักสูตรเรื่อง การใช้ Microsoft Excel ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อทราบถึงความหมายแต่ละส่วนของหน้าจอ Microsoft Excel การใช้เครื่องมือต่างๆ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชันเพื่อประโยชน์ในการคำนวณสูตรต่างๆ แบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข การสร้างกราฟและตาราง เพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานในปัจจุบัน

๓. ฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโดมอนด์พลสซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ด้านการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล มีมีส่วนร่วมซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพของพื้นที่ตามแนวโน้มของกระแสของโลกซึ่งการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง

กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีรูปแบบขั้นตอนที่หลากหลาย รูปแบบขั้นตอนที่ต่างกันจะขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นของการวางแผน ซึ่งถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ อภิปรายและการตัดสินใจเลือกรูปแบบของแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินการ สำหรับบทความนี้แบ่งขั้นตอนการวางแผนเป็น ๑๐ ขั้นตอน อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายและเงื่อนไขความสัมพันธ์องค์ประกอบเพื่อไปสู่เป้าหมาย ขั้นตอนนี้มาจากการอภิปรายร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงนักวางแผนด้วย ซึ่งควรมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการร่างสถานการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ขั้นตอนที่ ๒ การบริหารดำเนินส่วนงานที่เกิดขึ้น เป็นขั้นตอนเพื่ออภิปรายร่วมกันในการค้นหาแนวทางและขั้นตอนการทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่การกำหนดแผนงานดำเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เงื่อนไข และข้อจำกัดของการดำเนินแผนงาน เป็นขั้นตอนในเชิงเทคนิคของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งต้องมีการสร้างรูปแบบลักษณะต่างๆ ของแผนงานเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบในการไปสู่เป้าหมายด้วยองค์ประกอบ เงื่อนไขและข้อจำกัดเพื่อนำไปสู่

การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด สำหรับขั้นตอนนี้อาจ ใช้เทคนิคการสร้างฉากทัศน์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบของแผนงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การระบุโอกาสและแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นขั้นตอนการสร้างทางเลือกหรือสถานการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจต้องมีการเจรจาร่วมกันระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดิน กลุ่มผู้ดำเนินกิจกรรม และกลุ่มผู้มีอำนาจการตัดสินใจในเชิงนโยบาย

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เป็นขั้นตอนสำคัญของการประเมินที่ดินที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดที่มีความเหมาะสมบนที่ดินบริเวณนี้มากที่สุด และที่ดินบริเวณแห่งนี้ควรมีการใช้ประโยชน์ใดเหมาะสมที่สุด ขั้นตอนนี้ควรมีรายละเอียดการอธิบายการจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทมีข้อกำหนดเงื่อนไข ร่างการกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการเปรียบเทียบข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการจัดวางประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขของบริบทพื้นที่แห่งนั้น

ขั้นตอนที่ ๖ การประเมินค่าของทางเลือกในแต่ละรูปแบบของร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในมุมมองการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ขั้นตอนนี้ควรมีการกำหนดกลุ่มตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินค่าในแต่ละรูปแบบอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ ๗ การตัดสินใจร่วมกันในการเลือกรูปแบบร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ประเมินค่าได้เหมาะสมที่สุด เป็นขั้นตอนของนักวางแผนมีบทบาทในการจัดเตรียมสรุปข้อมูลสำคัญที่สามารถสะท้อนความจริงสำหรับการตัดสินใจ และผู้มีอำนาจตัดสินใจในที่นี้อาจจะหมายถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทในการเลือกรูปแบบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดเตรียมแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดเงื่อนไข เป็นขั้นตอนนำเสนอแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับคำแนะนำจากผู้มีส่วนได้เสีย และเหตุผลในการตัดสินใจรับรองรูปแบบแผนผังนี้ได้มาจากขั้นตอนที่ ๑-๗ ตลอดจนการจัดเตรียมเงื่อนไขสำหรับการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ ๙ การนำแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไปใช้ เป็นขั้นตอนสำหรับการนำไปสู่การดำเนินการตามเงื่อนไขของแผนผังที่กำหนดไว้และสามารถนำไปสู่การเข้าใจถึงประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดร่วมกันไว้ในเชิงประจักษ์

ขั้นตอนที่ ๑๐ การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผนที่มีลักษณะกลับไปสู่ขั้นตอนที่ ๑ ซึ่งในการติดตามตรวจสอบจะทำให้เกิดข้อมูลที่จำเป็นในการทบทวนว่าแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงประจักษ์ได้เพียงใด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่วางแผนไว้ด้วยเหตุปัจจัยใด

การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล มี ความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจะต้องนำองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ซึ่งเป็นภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยจัดทำแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทุกตำบลจะต้องมีแผนการใช้ที่ดินของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔